

BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thực hiện báo cáo số 12/BC-UBMTTQVN-BTT, ngày 28/12/2022 và báo cáo số 05/BC-UBMTTQVN-BTT, ngày 03/4/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN xã Tịnh Châu về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND xã Tịnh Châu xem xét và trả lời ý kiến, kiến nghị như sau:

1. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:

1.1. Đề nghị UBND làm đường nội đồng đi sản xuất Đám cam- Đám hòe, đội 5. Hiện nay đường đi rất khó khăn, trở ngại cho người dân đi sản xuất (cử tri Xóm An Thành).

Trả lời: Nội dung này UBND xã sẽ ghi nhận và đưa vào đầu tư trung hạn giai đoạn sau. Để thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất của bà con trên tuyến đường này. UBND xã đề nghị Ban thôn Phú Bình huy động nhân dân vùng hưởng lợi này hiến đất, mở rộng, cứng hóa tuyến đường, khi có chủ trương đầu tư UBND xã sẽ tiến hành bê tông hóa cho bà con nhân dân.

1.2. Đường Bê tông đi vào đội 4 đoạn: Bưu điện – Đặng tác đã có thời gian sử dụng đã lâu nhưng chưa được duy tu, nâng cấp nhưng các đoạn đường làm sau đã được bảo dưỡng (cử tri Xóm An Thành).

Trả lời: Tuyến đường này UBND xã đã đề xuất với UBND thành phố và được UBND thành phố Quảng Ngãi đưa vào danh mục đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2023. Đồng thời, UBND thành phố giao cho BQLXD và Trung tâm PTQĐ thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và đã tiến hành khảo sát để lập dự toán và thiết kế.

1.3. Đoạn đường Nguyễn Chương – Phạm Ngọc Tài chưa được duy tu, bảo dưỡng. Đề nghị UBND xã quan tâm đầu tư vì tuyến đường này hiện nay hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông (cử tri Xóm An Thành).

Trả lời: Tuyến đường này đã được UBND xã đưa vào kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trong năm 2023. Dự kiến trong quý III/2023, UBND xã sẽ tiến hành duy tu, bảo dưỡng tuyến đường này.

1.4. Nhà văn hóa thôn Phú Bình chưa được đầu tư, lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời. Đề nghị UBND xã quan tâm (cử tri Xóm An Thành).

Trả lời: Năm 2022 UBND xã đã đầu tư lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời điểm công cộng (Khu vực cầu sớt; điểm sinh hoạt Phú Mỹ; nhà

văn hóa thôn Phú Bình, điểm sinh hoạt xóm Sa Kiều, nhà văn hóa thôn Mỹ Lệ..) với tổng kinh phí 443 triệu đồng. Hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu luyện tập thể dục thể thao cho bà nhân dân trên địa bàn xã.

1.5. Hiện nay, trên địa bàn thôn Phú Bình chưa có nghĩa địa mai táng người qua đời tập trung, khi có người qua đời người dân tự ý chôn cất trên đất 64, sát với nhà dân, ảnh hưởng đến môi trường sống người dân. Đề nghị xã quy hoạch Nghĩa địa để khi người dân qua đời có nơi chôn cất tập trung (cử tri Xóm An Thành).

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn thành phố nói chung, xã Tịnh Châu nói riêng, không được phép xây dựng nghĩa trang nhân cho từng xã mà được UBND xã phổ quy hoạch nghĩa trang chung cho toàn thành phố. Nghĩa trang nhân dân chung toàn thành phố Quảng Ngãi được Hội đồng nhân dân thành phố cho chủ trương đầu tư dự án nghĩa trang nhân dân tại nghị quyết số 181/ NQ-HĐND, ngày 05/11/2021. Trong khi chờ nghĩa trang thành phố đưa vào sử dụng. UBND xã khuyến cáo người dân khi có người quá cố qua đời tạm thời chôn cất tại nghĩa trang từng thôn, xóm hiện hữu, diện tích đất vừa đủ, không được xây quá to và phải cách khu dân cư, nhà dân ít nhất 500m.

1.6. Ruộng Bờ Hào bị ngập úng người dân không sạ lúa được, đề nghị UBND xã quan tâm, khắc phục để nhân dân sản xuất (cử tri Xóm An Thành).

Trả lời: Trước khi chuẩn bị gieo sạ vụ Hè Thu năm 2023. UBND xã tiến hành nạo vét tuyến mương này nhằm tiêu úng cho bà con nhân dân gieo sạ trên các cánh đồng thuộc khu vực này. Đến nay bà con nhân dân đã tiến hành gieo sạ xong.

1.7. Tuyến đường Đặng Văn Anh đi Nguyễn Kiên đã đăng ký nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ BTXM để làm đường cho nhân dân trên trục đường này. Đề nghị UBND xã quan tâm (cử tri Xóm An Thành).

Trả lời: Nội dung này đã được UBND xã đưa vào nguồn vốn hỗ trợ xi măng và được UBND tỉnh Quảng Ngãi Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 về việc phê duyệt khối lượng xi măng và dự toán mua sắm tập trung xi măng để hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2023, thực hiện đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn-miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. Dự kiến quý III/2023 sẽ tiến hành thực hiện BTXM theo đề án hỗ trợ xi măng cho bà con nhân dân.

1.8. Kênh B8-15 đoạn từ Xi Phong Tịnh An – cầu nghĩa địa đội 3, Phú Bình có nguy cơ sạt lở. Đề nghị UBND xã kiến nghị với Trạm Thủy Nông số 8 kiểm tra khắc phục (cử tri Phú Bình).

Trả lời: Nội dung này đã được UBND xã phản ánh, kiến nghị với trạm thủy nông số 8 và trạm đã kiểm tra khắc phục xong.

1.10. Mương thoát nước từ cầu công đến công đình thường xuyên bị ngập úng. (Ai là người quản lý và nạo vét tuyến mương này, Nhà nước hay Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Châu) Cử tri Kim Lộc.

Trả lời: Trước khi gieo vụ Hè Thu năm 2023, UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với trưởng thôn đi khảo sát, kiểm tra thực tế tuyến mương này và đã tổ chức nạo vét xong trước khi gieo sạ vụ hè thu năm 2023.

1.11. Đề nghị UBND xã mở đường đất và BTXM đoạn từ đất Ông Nguyễn Hải (Bầu Khoai) qua gò Cửu Xuân đến giáp BTXM đi Bầu Lát. Bê tông xi măng tuyến đường còn lại từ Trần Ê đến Lương Do (Đặng Văn Cán đến Nguyễn Thị Thùy). BTXM tuyến đường từ Đỗ Tân đi Nghĩa địa. mở đường và BTXM tuyến đường nội đồng từ đám ông Đặng Hoàng Sơn đến đám bà Nguyễn Thị Cải (Đồng Phú Xinh) cử tri Kim Lộc.

Trả lời: Nội dung này UBND xã sẽ ghi nhận. Tuy nhiên, để có cơ sở đưa các tuyến đường này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau 2026-2031. UBND xã Giao cho ban thôn Kim Lộc tổ chức họp các hộ dân có đất sản xuất bị ảnh hưởng khi mở rộng các tuyến đường nói trên để vận động nhân dân thống nhất hiến đất và có văn bản gửi cho UBND xã để có cơ sở đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031.

1.12. Đáy mương bê tông đồng Núi Xinh nhiều chỗ bị hư, mọi chảy nước xuống ruộng. Đề nghị UBND cần quan tâm khắc phục (cử tri Kim Lộc).

Trả lời: Tuyến mương kiên cố hóa đồng Núi Sinh – Rộc Tự được đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 11/2019 và UBND xã tiến hành giao cho HTXDV nông nghiệp Tịnh Châu quản lý, khai thác vận hành. Vì vậy, UBND xã giao cho HTX NN Tịnh Châu có trách nhiệm kiểm tra khắc phục nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ nhân dân sản xuất.

1.13. Kiến nghị tuyến đường từ Nhà ông Huỳnh Dế đến Nhà ông Nguyễn Hồng chưa có điện (cử tri Kim Lộc).

Trả lời: Nội dung này đã được cử tri Kim Lộc ý kiến, phản ánh, kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri lần trước. UBND xã đã có công văn kiến nghị đến phòng quản lý đô thị và Ban quản lý thành phố nhưng chưa thực hiện. Thời gian đến UBND xã sẽ tiếp tục kiến nghị với UBND thành phố Quảng Ngãi.

1.14. Đề nghị làm đường BTXM từ ngõ ông Nguyễn Thành đội 8 đấu nối với đường BTXM đi Hồ hường (cử tri An Định).

Trả lời: Tuyến đường này đã được UBND xã đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Khi nào UBND thành phố Quảng Ngãi phân bổ kinh phí UBND xã sẽ triển khai thi công nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, để đảm bảo việc đi lại của nhân dân, UBND xã giao cho ban thôn, Mỹ Lệ, vận động nhân dân có đất sản xuất tại tuyến đường này hiến đất mở rộng mặt bằng, thông tuyến để phục vụ đi lại sản xuất.

1.15. Đề nghị hỗ trợ xi măng đường từ ngõ ông Đỗ Giai đến giếng chùa và xuống ngõ ông Nguyễn Thanh Hòa (Đội 9). Mở tuyến đường đi sản

xuất từ quán ông Võ Tân (đội 9) đến bê tông vườn ông Nguyễn Tân Phát. Hỗ trợ xi măng để làm đường từ ngõ ông Đặng Thành Nhân đến nhà ông Đặng Thiện (đội 8) Cử tri An Định.

Trả lời: Nội dung này UBND xã sẽ ghi nhận. Tuy nhiên, để có cơ sở đưa các tuyến đường này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau 2026-2031. UBND xã Giao cho ban thôn Mỹ Lệ tổ chức họp các hộ dân có đất sản xuất bị ảnh hưởng khi mở rộng các tuyến đường nói trên để vận động nhân dân thống nhất hiến đất và có văn bản gửi cho UBND xã để có cơ sở đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2031.

2. Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:

2.1. Hiện nay, một số hộ dân ở đội 1, Phú bình sử dụng đất sai mục đích. Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý, trả lời cho cử tri.

Trả lời: Trường hợp này là bà Trịnh Thị Ánh Nguyệt nhận chuyển nhượng đất lúa của bà Lương Thị Cúc, sau đó gia đình bà là ông Trịnh Công Hơn đổ đất san lấp, UBND xã đã kiểm tra, lập biên bản và đề nghị khắc phục, nhưng đến nay ông vẫn chưa khắc phục xong. Trong thời gian tới UBND xã chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục tham mưu giải quyết dứt điểm.

2.2. Đề nghị kiểm tra, phân giới, Cắm mốc lại nghĩa địa xóm Lê Thủy.

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn kiểm tra hồ sơ lưu tại cơ quan, thì khu vực nhân dân phản ánh là đất quy hoạch nghĩa địa được cân đối theo Nghị định 64/NĐ-CP. Ngày 17 tháng 8 năm 2022 UBND xã đã tổ chức mời các hộ trồng cây keo lai, bạch đàn trên đất nghĩa địa và nhân dân xóm Lê Thủy thôn Mỹ Lệ để lấy ý kiến, tại hội nghị đa số nhân dân thống nhất tiếp tục sử dụng khu vực từ núi Hồ rấn đến núi Hồ Ao làm nghĩa địa để mai táng người qua đời. Đồng thời, UBND xã đề nghị các hộ dân trồng cây trên đất nghĩa địa có trách nhiệm sau khi thu hoạch cây bàn giao lai mặt bằng cho nhà nước quản lý và UBND xã cũng giao cho Ban thôn Mỹ Lệ phối hợp với chi hội người cao tuổi có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn gia đình có người thân qua đời an táng đúng quy cách để đảm bảo môi trường và tiết kiệm đất.

2.3.Đề nghị UBND xã làm việc với ông Ái đồ xác mìn dọc đường gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời: Việc phản ánh của bà con nhân dân về việc ông Ái đồ xác mìn dọc đường gây ô nhiễm môi trường là đúng, tuy nhiên vị trí ông Ái đồ xác mìn là thuộc địa giới hành chính xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Với nội dung trên UBND xã có trách nhiệm gửi Công văn cho xã Tịnh Phong và Phòng TN&MT huyện Sơn Tịnh phối hợp với xã để giải quyết.

3. Về lĩnh vực trật tự đô thị:

3.1. Hiện nay một số hộ thuê mặt bằng tại chợ Châu Sa có hành vi lấn chiếm hành lang mua bán, vì vậy người dân phải lấn hành lang đường giao thông để làm nơi buôn bán gây cản trở việc tham gia giao thông của người dân. Đề nghị UBND xã có biện pháp chấn chỉnh (Cử tri Phú Bình).

Trả lời: Nội dung này đã được UBND xã quan tâm chỉ đạo Ban an toàn giao thông thường xuyên ra quân chấn chỉnh, xử lý kịp thời những người dân có hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán. Đồng thời, hiện nay UBND xã đang chỉ đạo cho Công chức Tài chính- Kế toán phối hợp với Ban quản lý chợ Châu Sa rà soát lại tất cả các hộ buôn bán phía trước kiot tại chợ Châu Sa để có kế hoạch sắp xếp, bố trí lại mặt bằng để buôn bán nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.

3.2. Kiến nghị Công ty điện lực Sơn Tịnh di dời trụ điện từ ngõ ông Nguyễn Cần đến nhà ông Phạm Tho (đội 9) vì tuyến dây này trước kia ít nhà ở, nhưng đến nay bà con làm nhà ở nhiều nên đường dây điện hầu hết nằm trên mái nhà của người dân gây mất an toàn về điện, nhất là vào mưa, gió, bão...Đề nghị UBND xã kiến nghị điện lực có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực này(cử tri An Định).

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã có công văn số 159/UBND ngày 29/5/2023 về việc xem xét di dời đường dây 0,4KW nhằm đảm bảo an toàn trước mùa mưa, bão năm 2023.

3.3. Tại ngã tư An Định có 02 quán tạp hóa người dân tụ tập mua bán để xe máy lấn chiếm lòng, lề đường và cây cối che khuất tầm nhìn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND xã quan tâm.

Trả lời: Nội dung này đã được UBND xã thường xuyên chỉ đạo Ban an toàn giao thông ra quân chấn chỉnh, xử lý kịp thời những người dân có hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, kinh doanh, trong đó có các hộ kinh doanh tại ngã tư An Định. Đồng thời, UBND xã cũng đề nghị trưởng thôn Mỹ Lệ thường xuyên tuyên truyền cho người dân không được lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán, để xe máy lấn chiếm lòng, lề đường tránh gây tai nạn cho người khác.

4. Về cơ chế chính sách:

4.1. Hiện nay giá cả các mặt hàng đang tăng cao, như phân bón, vật tư nông nghiệp nhưng chưa thấy nhà nước hỗ trợ bình ổn giá. Đề nghị đại biểu HĐND, các cấp ngành có ý kiến để nhà nước quan tâm hỗ trợ cho nhân dân; trong đợt thiệt hại do thiên tai bão lũ vừa qua nhân dân có kê khai thiệt hại nhưng chưa thấy nhà nước hỗ trợ.

Trả lời: Vấn đề này được bà con nhân dân trong toàn xã quan tâm là đúng. Vì hiện nay giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp như: Phân bón, thuốc trừ sâu... liên tục tăng cao trong những năm gần đây, song sản phẩm nông nghiệp của bà con làm ra giá thành hạ làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân làm nông nghiệp. UBND xã ghi nhận ý kiến của bà con nhân dân và có văn bản kiến nghị, đề nghị các cấp, các ngành có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ cho bà con làm nông nghiệp trong thời gian tới.

4.2. Tiền hỗ trợ đất trồng lúa của đội 8, đội 9 ở xứ đông Đông Án (Đất xâm canh) hiện nay một số hộ chưa được nhận tiền hỗ trợ. Đề nghị UBND xã quan tâm.

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã có Công văn số 120/UBND ngày 26/7/2022, Công văn số 157/UBND ngày 29/5/2023 về việc phối hợp chi trả tiền hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cho nhân dân thôn Mỹ Lệ (đất xâm canh) gửi cho UBND xã Tịnh Ấn Đông. Qua đó UBND xã Tịnh Ấn Đông đã phối hợp với UBND xã Tịnh Châu tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa cho nhân dân. Tuy nhiên, qua báo cáo của công chức chuyên môn thì đến nay một số hộ dân vẫn không đến nhận tiền hỗ trợ. Vì vậy, đề nghị hộ dân nào chưa nhận kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa thì liên hệ với cán bộ Thủ quỹ của xã Tịnh Châu để nhận.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Tịnh Châu về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri trước, sau kỳ họp lần thứ sáu, HĐND xã khóa XIII.

Nơi nhận:

- TT đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT.UBND xã;
- UBMTTQVN và các Hội đoàn thể xã;
- Đại biểu HĐND xã khóa XIII;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Lâm